





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

21 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ : สก๊อปหน้า 1</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ดสปสช. เปิดเผยว่า นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ที่จะคิกออฟในพื้นที่ กทม. ในวันที่ 26 ส.ค.67 นี้ พร้อมจะมีการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ โลโก้ "30 บาทรักษาทุกที่" นอกจากนี้ยังจะมอบป้ายและโล่ตราสัญลักษณ์ 30 บาทให้ผู้แทน 7 หน่วยนวัตกรรมบริการฝีมือคนไทยที่นำเข้าสู่ระบบบริการในบัญชี สปสช. พร้อมฟังปาฐกถาพิเศษ "จาก 30 บาทรักษาทุกโรครู้ 30 บาทรักษาทุกที่เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า" เพื่อให้เห็นการผลักดันโครงการที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>-เสนอสก๊อป วันที่ 26 สิงหาคม 2567 ที่จะถึงนี้ จะเป็นบันทึกอีกหน้าประวัติศาสตร์ สปสช. ประกาศคิกออฟ “30 บาทรักษาทุกที่ในพื้นที่กรุงเทพฯ” เป็นจังหวัดนำร่องที่ 46 โดยบอร์ด สปสช.” ได้เห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์ จำนวน 4 ฉบับ โดยสองฉบับแรก เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการของหน่วยบริการ และการเข้ารับบริการของประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองในพื้นที่ กทม. กรณีที่เจ็บป่วยทั่วไปหรือเจ็บป่วยเรื้อรังทั่วไปที่มีการรับยาต่อเนื่อง สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการนวัตกรรม หรือหน่วยบริการประจำ ที่ได้รับการรับรองและติดป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมให้บริการนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ฉบับที่ 3 เป็นเรื่องการใช้ตราสัญลักษณ์ และฉบับที่ 4 หลักเกณฑ์การดำเนินการในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มเติมบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดความแออัด เช่น บริการการแพทย์ทางไกล เจาะเลือดที่บ้าน รถรับส่งผู้ป่วย รถทันตกรรมเคลื่อนที่ และตู้เทเลเมดิซีนสุขภาพประชาชนในชุมชน ในส่วนของ “โรงพยาบาลรัฐ” สังกัดต่าง ๆ นั้น จะเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งต้องใช้ “ใบส่งตัว” ทั้งในรูปแบบกระดาษและใบส่งตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ซึ่งขณะนี้ สปสช.อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพกับแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อเตรียมการรองรับไว้ ย้ำว่านโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ใน “กทม.” เป็นการเข้ารับบริการเฉพาะกรณีปฐมภูมิเท่านั้น อย่าเข้าใจว่าไปไหนก็ได้ หรือมุ่งไปรับบริการที่โรงพยาบาลใหญ่ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาได้</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>-นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว รองประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย มองนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” เป็นเรื่องดี เปรียบเพิ่มอำนาจเข้าถึงบริการให้ ปชช. แต่ต้องทำความเข้าใจรายละเอียด - กระบวนการให้ชุด ลดความไม่เข้าใจของผู้ใช้สิทธิ เสนอ ผู้กำหนดนโยบายออกแบบระบบเชื่อมโยงข้อมูล ต้องไม่ละเมิดสิทธิ-เลือกปฏิบัติ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>ฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก.) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, คมชัดลึก, hfocus, thaipbs, sondhitalk, trueid, pptv, pantip, thekey.news, TNN)</p> <p>-นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย กรณีมีรายงานข่าวว่าประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานร สายพันธุ์เซลล์วัน ที่มีความรุนแรงและระบาดมากในแถบแอฟริกา ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่เจอสายพันธุ์ดังกล่าว แต่เคยเจอในสายพันธุ์เซลล์ทูตั้งแต่ปี 2565 ประมาณ 800 ราย ส่วนในปี 2567 ประมาณ 140 ราย กรม คร. ดำเนินมาตรการควบคุมตามด่านเข้าประเทศเข้มขันมาตลอด และยกระดับเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศมากขึ้น พร้อมให้ความรู้ประชาชนให้ตระหนักมากขึ้น เช่น กลุ่ม นทท.ต่างชาติ กับ Sex Worker ต้องสังเกตอาการตุ่มแผลตามตัว ขณะนี้ยังไม่มียาป้องกันโรคฝีดาษวานรโดยตรง แต่ป้องกันได้โดยวัคซีนไข้ฝีดาษ ขณะนี้ยังไม่ได้เกิดการระบาดเหมือนโควิด จึงยังไม่ต้องนำมาใช้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยจัดเตรียมห้องปฏิบัติการเครือข่าย 62 แห่ง เพื่อตรวจเชื้อฝีดาษวานร ครอบคลุม 24 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พิษณุโลก ภูเก็ต ราชบุรี ลำปาง สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สุราษฎร์ธานี อุตรธานี และอุบลราชธานี รายงานผลได้ภายใน 24 ชม. แสดงให้เห็นว่าไทยมีความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสฝีดาษวานรทางห้องปฏิบัติการและถ่ายทอดไปยังห้องปฏิบัติการเครือข่าย ช่วยส่งเสริมการควบคุม และป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ</p> <p>-สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ระบุปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานรโดยตรง แต่พบว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษเข้าใต้ผิวหนัง 2 ครั้งห่างกันอย่างน้อย 28 วัน มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคฝีดาษวานรได้ถึงร้อยละ 80-85 ผู้ที่ควรได้รับวัคซีนคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 1) การฉีดวัคซีนแก่บุคคลที่สัมผัสโรคแล้ว ได้แก่ ผู้ที่สัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร เช่น มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ ใกล้ชิดคลุกคลี หรือสัมผัสกับรอยโรคของผู้ติดเชื้อ เริ่มฉีดวัคซีนภายใน 14 วันหลังสัมผัสโรค หรือดีที่สุดภายใน 4 วัน 2) การฉีดวัคซีนแบบป้องกันก่อนสัมผัสโรค สำหรับบุคลากรทางการแพทย์/ จันท. ห้องแล็บที่เกี่ยวข้องกับเชื้อฝีดาษวานรและผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายที่มีความเสี่ยงสูง มีคู่นอนมากกว่า 1 คน หรือได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา โดยเข้ารับบริการได้ที่ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยบริการฉีด 2 วิธี 1) ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ขนาดเต็มโดส 0.5 มิลลิลิตร ราคาเข็มละ 8,500 บาท ฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 28 วัน 2) ฉีดเข้าในหนัง ครั้งละ 0.1 มิลลิลิตร ราคาจุดละ 2,200 บาท ฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 28 วัน ต้องมาพร้อมกัน 4 คน ภายในเวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. ปิดรับบัตรคิวเวลา 11.30 น. ส่วนวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-12.00 น. ปิดรับบัตรคิวเวลา 11.30 น.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, กท.ธุรกิจ, ch3plus, headtopics)</p> <p>-ดร.ฮันส์ คลุง ผอ.WHO ประจำภูมิภาคยุโรป ยืนยันว่า การระบาดของเชื้อ Mpox ไม่เหมือนกับโควิด 19 ในปี 2565 Mpox แสดงให้เห็นว่าสามารถแพร่กระจายไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว เน้นย้ำถึงการร่วมมือรับมือด้วยกันทั่วทุกภูมิภาคและทวีปต่าง ๆ ไม่ว่าจะสายพันธุ์ใหม่หรือเก่า เนื่องจากเป็นโรคที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ และแพร่กระจายผ่านการสัมผัสอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งต่างจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด,เดลินิวส์) , เว็บไซต์ (ไทยรัฐ,)</p> <p>-สาธารณสุขรัฐประชาธิปไตยคองโก (ดีอาร์คองโก) รายงานจำนวนผู้ป่วยสะสมจากโรคฝีดาษลิง หรือ เอ็มพ็อกซ์ อยู่ที่มากกว่า 16,700 คน และเสียชีวิตแล้วมากกว่า 570 ราย นับตั้งแต่ต้นปีนี้ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับวัคซีนชุดแรก ประมาณสัปดาห์หน้า จากองค์การอนามัยโลก ซึ่งรัฐบาลจะเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโดสแรก ให้แก่ประชาชน 4 ล้านคน รวมถึงเด็ก 3.5 ล้านคน</p>	
<p>รณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยคูฟ้า, สวท., ch7)</p> <p>-กรมควบคุมโรค ย้ำเตือนประกาศ สธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้วันนี้ (21 ส.ค.) เป็นวันแรก กำหนดให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท ต้องติดแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคยาสูบ ขนาดไม่น้อยกว่า 7x21 ซม. ในบริเวณที่เปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาทำการอย่างน้อย 1 จุด ณ สถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เท่าทันโทษ พิษภัย อันตรายจากผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับทราบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ ผู้ประกอบการขอรับสื่อรณรงค์ “เลิกบุหรี่ เพื่อคนที่คุณรัก” ได้ 2 ช่องทาง 1) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ 2) ดาวันโหลดใต้ที่เว็บไซต์กองงาน กกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โทร. 0 2590 3852 หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท ตาม ม.36 วรรคสาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560</p>	
<p>การแพทย์จีโนมิกส์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>-นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายในการสัมมนาวิชาการด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ (GENOMICS AND PRECISION MEDICINE SEMINAR 2024) ว่า ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากการแพทย์จีโนมิกส์ ในการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตรวจคัดกรองหายีนโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งอยู่ในสิทธิของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง แล้ว เตรียมผลักดันโรคอื่นๆ “มะเร็งรังไข่-มะเร็งลำไส้” ในอนาคต</p> <p>ด้าน รศ.(พิเศษ) นพ.สฤติย์ นิรมิตรมหาปัญญา ผอ.สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาไทยได้ทำโครงการ จีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) เป็นโครงการวิจัยด้านสุขภาพที่รวบรวมฐานข้อมูลพันธุกรรมขนาดใหญ่ของคนไทย ได้ดำเนินการผ่านเฟสแรกไปแล้วด้วยการเก็บข้อมูล 50,000 ราย หลังจากนั้นเรากำลังก้าวเข้าสู่เฟสที่สองอีกจำนวน 5 หมื่นราย ซึ่งจะทำให้มีข้อมูลพันธุกรรมของคนไทยรวม 100,000 ราย ซึ่งต้องรอนำเข้าที่ประชุมกรม. พิจารณา และ สวรส. จะเป็นเจ้าภาพหลักเรื่องจีโนมิกส์ไทยแลนด์เฟสสอง</p>	
<p>การเคลื่อนไหวของตาที่มีความผิดปกติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thebangkokinsight, tnn, hfocus)</p> <p>- นพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย Nystagm us เป็นลักษณะที่ตาทั้งสองข้างเคลื่อนไหวผิดปกติแบบสั่นกระตุก โดยที่ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้มองเห็นภาพสั่นส่งผลให้เวียนมีนงงศีรษะ โดยอาจพบร่วมกันกับอาการทางระบบประสาทอย่างอื่น หรือมีเฉพาะอาการ Nystagm us ก็ได้ อาจเห็นสั้นหรือกระตุกกลับไปมา เช่น จากขวาไปซ้าย ซ้ายไปขวา หรือบนลงล่าง ล่างขึ้นบน อาจเห็นการแกว่งหรือบิดเป็นครึ่งวงกลม กลับไปกลับมาไม่เป็นทิศทางชัดเจนก็ได้ หากมีอาการควรรีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษา</p>	
<p>รางวัล สปา-นวดไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. เผย กรม สบส. มอบรางวัล Thai World Class Spa และ Nuad Thai Premium ให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 139 ราย ประกอบด้วย Thai World Class Spa 42 ราย และ Nuad Thai Premium 97 ราย เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการนวด สปาของไทยสู่สากล เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับประเทศ ทั้งให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกด้วย</p>	
<p>MOU พัฒนาศักยภาพครูฝึก อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วยศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา รักษาการแทนอธิการบดี.มทิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและอบรมครูฝึก อสม. ตามหลักสูตรมาตรฐาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ทักษะสำหรับครูฝึกอสม.ในงานสาธารณสุขมูลฐานไปถ่ายทอดความรู้ให้ อสม.ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ณ รร.แกรนด์ ริชมอนด์ สโตนีส์ คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี</p>	
<p>ประชุมคกก.จัดทำและพัฒนาระบบบัญชีการตรวจวินิจฉัยภายนอกที่จำเป็นของประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เว็บไซต์ (thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาระบบบัญชีการตรวจวินิจฉัยภายนอกที่จำเป็นของประเทศ ครั้งที่ 1 โดยมี คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายใน สธ. แพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภาอากาศไทย สปสช. สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายจัดทำพัฒนาระบบบัญชีการตรวจวินิจฉัยภายนอกที่จำเป็นของประเทศ ส่งเสริมและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพัฒนาการเข้าถึงบริการการตรวจวินิจฉัยให้แก่ประชาชนทุกระดับ</p>	
<p>ข่าวบิดเบือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>-กรณีที่มีผู้โพสต์ให้คำแนะนำว่า นวดท่อนไขสันหลังช่วยลดอาการท้องเสียได้ ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่าประเด็นดังกล่าว เป็นข้อมูลบิดเบือน และชี้แจงว่า จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการนวดหน้าท้องในการลดอาการท้องเสียในทางการแพทย์แผนไทยนั้นยังไม่มีศาสตร์นี้ แต่ในทางการแพทย์แผนจีน มีการกดจุดเพื่อลด หรือบรรเทาอาการท้องเสียอยู่ นั่นก็คือการกดจุดเทียนซุ ซึ่งมีสรรพคุณในการกระตุ้นการทำงานของลำไส้ ลดอาการจุกเสียดแน่นท้อง ท้องผูกท้องเสีย ทั้งนี้ การนวดท่อนไขสันหลังในทางการแพทย์แผนไทย เป็นการนวดเพื่อกระตุ้นให้ลำไส้มีการเคลื่อนไหว ส่งเสริม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การขับถ่ายอุจจาระอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดอาการท้องอืด ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกและการคั่งค้างของอุจจาระในลำไส้ใหญ่ กระตุ้นลำไส้ช่วยให้ลำไส้บีบตัว</p>	
<p>7 นวัตกรรมทางการแพทย์เข้าบัญชีสปสช.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ : VARIETY</p> <p>-นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า สปสช. และ อว. โดย สกสว. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศ ด้วยองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 7 นวัตกรรม ได้แก่ รากฟันเทียม ชุดรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม วัคซีนป้องกันไอกรน แผ่นปิดกะโหลกเทียมเฉพาะบุคคล เท้าเทียมไดนามิกเอสเพส ชุดตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ในตับแบบรวดเร็ว และชุดตรวจ Microalbuminuria Rapid Test (Albii) การตรวจวัดค่าการทำงานของไต ซึ่งได้นำเข้าสู่บัญชีหลักประกันสุขภาพ โดยยังเหลือชุดตรวจ Albii ที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมและนำเข้าสู่บัญชีเร็ว ๆ นี้ สามารถลดการนำเข้าได้จำนวนมาก เช่น ชุดรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม ลดการนำเข้าได้ปีละ 300 ล้านบาท</p>	
<p>เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV ดัน ‘ศูนย์องค์กรร่วม’ เป็น ‘หน่วยบริการ ม.3’</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>-นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว รองประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้เครือข่ายฯ กำลังผลักดันให้ศูนย์องค์กรร่วม ภายใต้การดูแลของเครือข่ายฯ เข้าร่วมเป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่น ด้านการจัดบริการด้านเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30 แห่ง กระจายอยู่ตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยมีแกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่เข้าร่วมร่วมทำงานในศูนย์ฯ ประมาณ 1,000 คน เป็นผู้ให้บริการในการดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับติดตามผู้ติดเชื้อ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อในพื้นที่ได้แบบองค์รวม ตั้งแต่เรื่องการศึกษา จิตใจ สังคม ฯลฯ ร่วมกับทางโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง การรักษาที่มีมาตรฐาน และไม่หายออกจากระบบการรักษา</p>	
<p>ไทย 1 ใน 3 ยังต้องการวัคซีนโควิดหากฉีดฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, inn, acnews, plewseengern)</p> <p>- รศ. ดร.แสงเดือน มูลสม ผู้ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) และอาจารย์ประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล เผยผลสำรวจความคิดเห็นคนไทยต่อวัคซีนโควิด 19 ระบุว่า กว่า 1 ใน 3 ของประชาชนยังต้องการรับวัคซีนหากมีบริการฟรี และส่วนใหญ่เห็นว่า ยังจำเป็นต้องจัดหาวัคซีนสำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มเสี่ยง 608 เพื่อเตรียมพร้อมหากมีการระบาด หรือโรคที่มีแนวโน้มอันตรายมากขึ้น โดยปัจจัยที่ทำให้ประชาชนลังเลในการรับวัคซีน มาจากความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงและประสิทธิภาพของวัคซีน ซึ่งนักวิชาการแนะนำว่า ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด การสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องในเรื่องความสำคัญ และความปลอดภัยของวัคซีนยังคงเป็นเรื่องจำเป็น</p>	
<p>สรพ.เยี่ยมชมความสำเร็จศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>-พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการ สรพ. พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จของการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (Primary Health Care Accreditation : PHCA) ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องจนสามารถต่อการรับรองคุณภาพเป็นครั้งที่ 3 นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ PHCA จาก สรพ. จำนวน 22 แห่ง และอยู่ระหว่างรอประกาศจาก สรพ. จำนวน 4 แห่ง</p>	
<p>ตัวแทนสมาคมฯ เก็บเงินฉาบปกิจจอสม. แต่ไม่นำส่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, สยามรัฐ, มติชน)</p> <p>- นายอนุสรณ์ สุวรรณเพชร ผู้จัดการสมาคมฉาบปกิจจอสม.อ.ยโสธร เผย กรณีชาวบ้านหนองหอย ต.เชิงคำ อ.เมือง จ.ยโสธร กว่า 50 คน มาทวงถามหลังจากชาวบ้านจ่ายเงินฉาบปกิจจอสม.ให้ไปแล้วกว่า 79 ราย เป็นเงินรวมกว่า 540,000 บาท แต่ยังมีหนังสือค้างชำระไปถึงชาวบ้าน 2-3 งวดต่อคน เกิดจากตัวแทนเก็บเงินของสมาคมฯ หลังจากรับเงินจากชาวบ้านแล้วไม่ยอมนำเงินมาส่งให้กับสมาคมฯ เบื้องต้นจากการพูดคุยกับตัวแทนที่เก็บเงินแล้วทราบว่าได้ไปเก็บเงินมา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จริงแต่ยังไม่นำเสนอให้กับสมาคมฯ ซึ่งตัวแทนคนดังกล่าวได้รับปากว่าจะนำเงินมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ภายในวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. นี้ หลังจากได้รับการชี้แจงแล้วชาวบ้านบ้างรายรู้สึกสบายใจขึ้น แต่อีกหลายรายยังคงกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าผู้เก็บเงินจะสามารถหาเงินมาจ่ายให้ชาวบ้านภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งชาวบ้านจะเดินทางมายังสมาคมอีกครั้งในวันที่กำหนดต่อไป</p>	
<p>ไวยรณลิกไนต์จากลาว</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>-ตัวแทนชาวบ้าน จากตำบลสถาน และตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย กว่า 10 คน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อคัดค้านกรณีที่มีผู้ประกอบการเอกชนแห่งหนึ่ง ขนถ่านหินลิกไนต์มากองพักไว้ในหมู่บ้านบ้านใหม่เจริญ ต.สถาน อ.เชียงของ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต รวมทั้งขอให้มีการตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 เนื่องจากมีการอนุญาตโดยไม่ทำประชาคมชาวบ้าน ต้องการให้ผู้ว่าฯ สั่งยุติการประกอบกิจการขนถ่านหินลิกไนต์ เนื่องจากชาวบ้านได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพ เพราะถ่านหินได้ส่งกลิ่นเหม็น และมีเสียงรบกวนตลอดจนน้ำเน่าเสียไหลลงคลองอ่างแห่ ซึ่งพวกตนเคยร้องเรียนไปที่อำเภอเชียงของแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของฝ่ายปกครองอำเภอ แต่ก็ยังมีการเพิ่มปริมาณขนเข้ามามากยิ่งขึ้น อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือชาวบ้านด้วย</p>	
<p>เตือนภัยคนชอบवाद</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thethaiger)</p> <p>-สาวชาวจีน วัย 26 ปี นวดแก้ออฟฟิศซินโดรม แต่กลับมีอาการปวดไม่ซัด ร่างกายเป็นอัมพาตซีกขวา ครอบครัวจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางอุ้งอ้นเพื่อรับการรักษาฉุกเฉิน แพทย์วินิจฉัยว่า เธอมีภาวะหลอดเลือดแดงฉีกขาด สาเหตุมาจากหมอนวดนวดใช้แรงกดที่คอ บ่า และท้ายทอยมากเกินไป ทำให้หลอดเลือดแดงที่คอฉีกขาด ส่งผลให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเลือดไปยังสมองและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>ด้านผู้เชี่ยวชาญ แนะนำให้ทุกคนระมัดระวังเมื่อเข้าไปใช้บริการร้านนวด และให้ระวังเมื่อต้องนวดบริเวณบริเวณคอ บ่า และท้ายทอย ทั้งนี้ควรเลือกร้านที่มีใบอนุญาต และพนักงานต้องมีใบรับรองการปฏิบัติ รวมทั้งหลีกเลี่ยงท่านวดที่ต้องใช้วิธีการหมุน งอ หรือออกแรงกดที่คอ บ่า และท้ายทอย</p>	
<p>ใช้หวัดนก</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (อินโฟเควสท์)</p> <p>-กัมพูชาเปิดเผยว่า เด็กหญิงอายุ 15 ปีจากจังหวัดไพรแวงได้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนก H5N1 ในวันที่ (20 ส.ค.) เจ้าหน้าที่กำลังตรวจหาแหล่งที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด และตรวจหาคนใกล้ชิดกับเด็กหญิงรายดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน ทั้งนี้ กัมพูชามีผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 จำนวน 10 รายนับตั้งแต่ต้นปี ด้าน ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี เตือนไทย ฝ้าติดตามสถานการณ์ แนะนำ 6 มาตรการป้องกัน</p>	
<p>ความคืบหน้าหมอมทำร้ายพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สวพ.91, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, amarin, INN, chiefocus, theagendathai, thereporters, isranews, thaipbs, headtopics, js100, thebangkokinsight, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยเสียใจกับเหตุการณ์แพทย์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อพยาบาล ในรพ.แม่ลาว จ.เชียงราย ได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ระมัดระวังการทำงานที่อาจเกิดปัญหาในลักษณะนี้อีก เบื้องต้นทราบวาพยาบาลผู้เสียหายอาการดีขึ้น สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ ส่วนแพทย์อยู่ในระหว่างการลาพักปฏิบัติหน้าที่ และนัดหมายให้มารับการประเมินและรายงานเหตุการณ์เพิ่มเติม พร้อมให้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่รพ.เชียงราย และตั้ง กก.สอบสวนทางวินัยตามระเบียบราชการให้มีผลภายใน 90 วัน ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยความยุติธรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.</p> <p>- นพ.วิพงษ์ คำหล้า สสจ.เชียงราย ประกาศผ่านเพจของสสจ.เชียงราย ว่า ได้พิจารณาเหตุการณ์อย่างละเอียดและเห็นสมควรให้นายแพทย์ที่ปรากฏในข่าวย้ายไปช่วยปฏิบัติราชการ ณ สสจ.เชียงราย จนกว่ากระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะดำเนินการแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สสจ.เชียงราย ให้ความสำคัญกับนโยบายต่อต้านการกระทำรุนแรงในที่ทำงาน สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับทุกคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- โพสต์ กรณีพาดหัวข่าวของเว็บไซต์ hfocus ระบุ สมศักดิ์เสียใจเหตุทุบพยาบาล รพ.แม่ลาว ตั้งกรรมการสอบ - ย้ายหมอไป รพ.เชียงราย โดยตั้งคำถาม ต่อไปใครอยากย้ายไป รพ.ใหญ่ ให้ทุบพยาบาลหรือ</p>	



สำนักสารนิเทศ |
  0 2590 1311-2
  0 2591 8612-3
  <http://pr.moph.go.th>
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |
  fanmoph
  pr_moph
  healthmoph
  moph channel